

คลินิกทันตกรรม มฟล. รักษาด้วยใจ-คนไข้เป็นศูนย์กลาง ปันวาที่หมอฟันใจดี

คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

คลินิกน้องใหม่ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560
บริเวณชั้น 8 ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นอกจากจะเป็นคลินิกที่ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับ
บุคคลทั่วไป ยังเป็นสถานฝึกอบรม วิจัย
รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติให้กับ
นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต มฟล.รุ่นแรกปีการศึกษา 2557
จำนวน 28 คน ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษา
อยู่ชั้นปีที่ 4 และกำลังก้าวเข้าสู่การเรียนรู้

ที่เข้มข้นขึ้นในรายวิชาคลินิก

ทพ.สุมิตร สุอำพัน อาจารย์
ประจำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรมฟล.
ให้ข้อมูลว่า “คลินิกทันตกรรม มฟล.
เปิดให้บริการทันตกรรมสำหรับบุคคล
ทั่วไปทั้งระดับปฐมภูมิ อุดฟัน ถอนฟัน
ชุดหินปูน ผ่าฟันคุดอย่างง่าย และระดับ
ทุติยภูมิหรือส่วนงานเฉพาะทางเช่น รักษา
รากฟัน โรคปริทันต์อักเสบ ผ่าฟันคุดอย่าง
ยาก ทำฟันปลอม รวมทั้งงานทันตกรรม
สำหรับเด็ก การตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปาก



และขณะนี้ก็มีนักศึกษาทันต-
แพทย์รุ่นแรกของ มฟล. เข้า
มาฝึกปฏิบัติรายวิชาคลินิกเรา
ใช้คอนเซ็ปต์การดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวม นอกจากตรวจ
สภาพช่องปากแล้ว นักศึกษา

ต้องทำความรู้จักกับผู้ป่วยเพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม
ที่สุด นักศึกษาจะไม่ได้วางบทบาทตัวเองเป็นแพทย์ แล้ว
ผู้ป่วยเป็นแค่ผู้ป่วย แต่ยกระดับการดูแลด้วยความเป็นมนุษย์
ที่เข้าใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ละขั้นตอนการรักษาจะมี
คณาจารย์ทันตแพทย์คอยดูแลใกล้ชิด เพื่อให้แผนการรักษา
มีความเหมาะสมและชัดเจน ส่วนงานที่ต้องการแพทย์เฉพาะ
ทางหรือซับซ้อนจะมีอาจารย์
ทันตแพทย์เป็นผู้ทำการรักษา
นักศึกษาเป็นผู้ช่วย”

ขยับมาพูดคุยตัวแทน
ว่าที่คู่มือฟันรุ่นแรกกับการ
เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์
ระดับคลินิก

เริ่มที่ศศิษา กิจสุวรรณ-
รัตน์ “บอมบ์” บอกว่า “การ
เรียนระดับคลินิกได้มาพบเจอผู้คน ต้องปรับตัวเยอะมาก ต้อง
เตรียมตัวเตรียมความรู้ตลอดเวลาสำหรับแรงบันดาลใจที่อยาก
จะเป็นทันตแพทย์เพราะเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือคน วันหนึ่ง
บอมบ์มีโอกาสไปเที่ยวที่โครงการพัฒนาออยตุง ได้ชมนิทรรศการ
พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อดิเรกศึกษา ได้รับรู้ถึงความห่วงใย
ที่พระองค์ทรงมีในเรื่องสุขภาพฟันมากๆ ทำให้รู้สึกว่าการ
เป็นหมอฟันเป็นสิ่งที่ดี บางที่ป่วยด้วยโรคอื่นยังรอได้
แต่ถ้าปวดฟันเป็นโรคที่รอไม่ได้ หมอฟันจึงเป็นหนทาง

การช่วยเหลือผู้คนที่ต้ออีกทางหนึ่ง รู้สึก
ภูมิใจที่ได้เลือกเรียนทันตแพทย์เพราะ
ไม่ใช่วิชาชีพที่อยู่แค่ในช่องปากแต่คือ
การดูแลชีวิตคนทั้งคนเหมือนกัน ถ้ามี
โอกาสก็อยากเป็นทันตแพทย์ในชนบท



เพราะรู้สึกว่ามีหมอฟัน
ฟันเพียงพอลแล้วและ
ทุกปีสำนึก

วิชาทันตแพทยศาสตร
มฟล. มีการออกหน่วย
เคลื่อนที่กับโครงการหน่วย
ทันตกรรมบรมราชชนนี
ร่วมกับ

โรงพยาบาล มฟล. เพื่อไปช่วยเหลือด้านทันตกรรมให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล วันหนึ่ง บอมม์ ก็อยากมีโอกาสออกไปช่วยเหลือผู้คนด้วย”

ต่อกันที่ พราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด “พราว” กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เจอผู้ป่วยว่า “ต้องลงมือทำจริง มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ต้องทำการรักษาโดยเอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง ตอนที่

เราฝึกกับหุ่น จะผิดจะพลาดก็แค่เปลี่ยนใหม่ แต่กับคนไข้จริง เราทำแบบนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น การรักษา

ทุกอย่างต้องมั่นใจ ต้องมีความรู้ มีความพร้อม ซึ่ง มหาวิทยาลัยสนับ-สนุนเราเต็มที่ ทั้ง อาจารย์ที่ดูแลเรา



กับความกดดัน การทำงาน แต่อย่างกับฟันต้องแม่นยำ อดทน เพราะเมื่อทำงานกับคนไข้จริงจะผิดพลาดไม่ได้ เพราะมันกระทบกับการใช้ชีวิตของคน ส่วนตัวผมเป็นคน

อย่างดี อุปกรณ์ที่มีความพร้อมอย่างมาก ส่วนที่เลือกเรียนทันตแพทย์เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับความนับถือ เรียนจบแล้วเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ เลี้ยงครอบครัวได้ โดยส่วนตัว พราวชอบงานแฮนด์เมด ชอบงานที่ได้ลงมือทำเองพอเข้ามาเรียนจริงแล้วพบว่างานทันตกรรมเป็นงานที่ต้องการความละเอียดเป็นอย่างมาก เราต้องใส่ใจกับทุกอย่างที่ลงมือทำขนาดตอยากเป็นหมอฟันที่ดี ใส่ใจคนไข้ สำหรับน้องๆที่สนใจมาเรียนทันตแพทย์ที่ มฟล. อย่างแรกที่ต้องเตรียมตัวคือเรื่องภาษา เพราะที่ มฟล. เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นจุดเด่นที่ มฟล. แตกต่างจากที่อื่น”

ปิดท้ายกับว่าที่คุณหมอฟันหนุ่ม รัชชนท์ กอบสัน “นนท์” มองว่า “คลินิกปฏิบัติการทำให้เราได้ฝึกฝนด้านความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ทำงานแต่ละอย่างให้ดีที่สุด งานทันตแพทย์เป็นงานละเอียดระดับมิลลิเมตร เช่น การอุดฟัน อุดมากไปก็ไม่ดี จะทำให้การสบฟันของคนไข้ไม่ปกติทุกอย่างต้องพอดี จึงต้องเตรียมการรักษามาอย่างดี แต่ก็ภูมิใจกับสิ่งที่เรียนมาแล้วสามารถช่วยคนไข้ได้จริง และอยากเป็นหมอฟันใจดีสำหรับคนที่สนใจเรียนทันตแพทย์ ต้องมีความตั้งใจ เตรียมตัวรับมือ

ชอบงานศิลปะจึงคิดว่าน่าจะทำได้ดี พอมาเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ถนัดอย่างที่คิด เพราะงานทันตกรรมต้องใช้ความละเอียดสูง ที่สำคัญต้องมีความใส่ใจกับคน อาจารย์สอนเสมอว่าต้องเอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง ชักประวัติให้ละเอียด เพื่อวางแผนการรักษาให้ถูกต้องเหมาะสม เมื่อเราสามารถนำความรู้มารักษาคนไข้ให้ดีขึ้น เราก็รู้สึกภูมิใจ”

“การเป็น ทันตแพทย์ที่ทำงานในลักษณะการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจเน้นทักษะการสื่อสารที่ดีร่วมกับการให้ผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการรักษาเพื่อท้ายที่สุดพวกเขาจะสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้” คำพูด ทพ.สุมิตรที่ “ยายรหัส” ขอหยิบยกมาโฟกัสทั้งท้ายพร้อมขีดเส้นใต้ถึงความมุ่งมั่นของ มฟล.กับการบ่มเพาะบัณฑิตผู้

“ทันตแพทย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง”.

ยายรหัส/รายงาน